

nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm khi thực thi công vụ hoặc tiêu cực, tham nhũng phát hiện được; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt các Nội quy, Quy chế của cơ quan; thực hiện công khai, minh bạch các mặt công tác như: công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh; giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lực nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan giải quyết có triệt để những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn (nếu có).

- Duy trì, phát huy tốt công tác phối hợp liên ngành trong THADS, nhất là với cơ quan Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát cùng cấp, trại giam, trại tạm giam và các cơ quan có liên quan trong công tác THADS. Chủ động tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp trong công tác tổ chức thi hành án, nhất là trong việc giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng tới an ninh, chính trị tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp; báo cáo, thống kê; thi đua, khen thưởng; công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ; quản lý tài chính, tài sản, kho vật chứng. Tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng, các trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS trong tỉnh; kiến nghị đề xuất với và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ về kinh phí, bố trí đất để xây dựng trụ sở và kho vật chứng cho các Chi cục chưa có trụ sở làm việc, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi để công chức trong Ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án trong tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, tích cực đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực và các hành vi tham nhũng trong hoạt động THADS, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS; nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng cho đảng viên, công chức thi hành án trong tỉnh.

Trên đây là Thông cáo báo chí tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong Quý III năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện